

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๑๒



สำนักทะเบียนกลาง

ถนนลำลูกกา ปท. ๑๒๕๕๐

๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด

เรียน นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ที่ ลต ๐๓๐๑/๓๔๘๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ตามที่สำนักทะเบียนกลาง ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีการเตรียมการสนับสนุนการจัดการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช... ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในภารกิจของสำนักทะเบียน รวมทั้งได้แจ้งแนวทางปฏิบัติการใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดวัน เวลายื่นคำขอสถานทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ (๑) การยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในเวลาราชการ (๒) การยื่นคำขอทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ นั้น

สำนักทะเบียนกลางขอเรียนว่า ได้รับการประสานจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ดังนั้น เพื่อให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและให้การลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้สำนักทะเบียนจังหวัดและสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการบันทึกข้อมูลของผู้มีสิทธิออกเสียงที่ได้ยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ยื่นคำขอ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการบันทึกไม่ทันกรณีที่มีผู้ยื่นความประสงค์เป็นจำนวนมากในวันก่อนปิดการลงทะเบียน ทั้งนี้ ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ใช้ความรอบคอบในการบันทึกข้อมูลการรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ในระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามคำร้องของผู้มีสิทธิออกเสียงเพื่อป้องกันมิให้บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดเกิดความผิดพลาด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร ชิตชนกนารถ)

รองผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

สำนักบริหารการทะเบียน

ส่วนการทะเบียนราษฎร โทร ๐-๒๗๙๑-๗๓๑๒-๖

ด่วนที่สุด

ที่ สต ๐๓๐๑/ ๓๕๕๔



ฟ.อบ. (สพท.)
เลขที่รับ ๒๓๑๐
วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๔
เวลา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด

เรียน ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ที่ สต ๐๓๐๑/๓๐๐๗
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นสนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงและผู้อำนวยการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง เพื่อปฏิบัติตามภารกิจเกี่ยวกับการจัดการออกเสียงประชามติ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่า ภารกิจเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดของนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑๐ กำหนดไว้ว่า เมื่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับคำขอลงทะเบียนแล้วให้ตรวจสอบว่าผู้ยื่นคำขอนั้นเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงหรือไม่ หากเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงให้ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง โดยให้หมายเหตุว่า “ใช้สิทธิที่จังหวัด” แล้วแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในสามวันนับแต่วันที่รับคำขอลงทะเบียนตามแบบ อ.ส.๑๗ หรือแจ้งผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลของผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายในกำหนดระยะเวลา จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งไปยังสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น ให้บันทึกข้อมูลของผู้มีสิทธิออกเสียงที่ได้ยื่นคำขอลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการบันทึกข้อมูลไม่ทัน กรณีที่มีผู้มายื่นความประสงค์เป็นจำนวนมากในวันก่อนปิดการลงทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น เพื่อประสานการปฏิบัติ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเกียรติ รักชาติเจริญ)

รองเลขาธิการ ฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักบริหารการเลือกตั้ง ฝ่ายอำนวยการการเลือกตั้ง
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๘๒๖๗ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๕๕๘